

**Sinh hoạt Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam:  
PHÁI ĐOÀN THĂM VIẾNG VÀ TẾT GIÁO SƯ MAI  
VĂN LỄ TẠI TƯ GIA Ở HOUSTON, TEXAS, HOA  
KỲ (22-1-2012).**

**Tường thuật:** Liên Hương  
**Hình ảnh:** Ngọc Quý.



Theo truyền thống “**Tôn sư học đạo**”, hàng năm Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam ở Houston, Texas, Hoa Kỳ thường tổ chức một cuộc thăm viếng và Tết các giáo sư hiện đang sinh sống tại địa phương.

Năm nay, nhân dịp Tết Nhâm Thìn 2012, vào ngày 22-1-2012 (nhằm ngày 30 Tết) một phái đoàn gồm có anh chị Thiện ý Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam, Ủy viên Nguyễn Thị Chính Trưởng Ban Xã Hội, Ủy viên Tạ Ngọc Quý Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành và phu nhân,



Ủy viên Nguyễn Văn Cung Thư ký Hội Đồng Thường Vụ Đại Hội và Thẩm phán Nguyễn Hoan Cố vấn... Tất cả đã tụ tập tại Văn

Phòng Liên Lạc của Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam đặt tại Trung Tâm Dịch Vụ Pacific Center của Thẩm phán Trần Hạo ở số 11360 Bellaire Blvd. Suite 820 vùng Southwest Houston.



Đúng 11:30 phái đoàn khởi hành và đến tư gia Giáo sư Mai Văn Lễ lúc 12:00. Trưởng Nam của Gs. Mai Văn Lễ là kỹ sư Mai Văn Dũng đã đón phái đoàn tại cửa và mời anh chị em vào phòng khách. Một lúc sau Gs. Mai Văn Lễ đã hiện diện. Anh Thiện ý Nguyễn Văn Thắng đã giới thiệu từng thành viên tham gia phái đoàn và thay mặt anh em kính chúc Giáo sư Mai Văn Lễ cùng Bửu quyền **“Một Năm Mới Nhâm Thìn 2012 sức khỏe dồi dào, an khang và hạnh phúc”**. Giáo sư Mai Văn Lễ đã vui mừng và vắn tắt bằng một lời cảm ơn các anh chị em đã nghĩ đến Thầy trong những ngày Tết.



Giáo sư Mai Văn Lễ, tốt nghiệp Tiến Sĩ kinh tế Hoa Kỳ, nguyên Khoa Trưởng Đại Học Luật Khoa Huế, Giáo sư giảng dạy môn kinh tế Đại Học Luật Khoa Sài Gòn. Theo Trưởng Nam của Gs. Mai Văn Lễ cho biết, năm nay Thầy đã 84 tuổi, sức khỏe ở tuổi này, lại đã phải mổ tim cách nay vài ba năm, nên sức khỏe hiện nay như thế này được coi là khả quan. Thầy ăn, ngủ được, chỉ

có suy giảm trí nhớ, chỉ nhớ những gì trong ký ức xa xưa, nhưng gì xảy ra gần hiện tại thường Thầy không nhớ được.

Cuộc thăm viếng và chúc Tết Gs. Mai Văn Lễ đã diễn ra khoảng một tiếng đồng hồ trong tình thân Thầy trò và đồng nghiệp, vì trong số người tham dự có người không học Thầy Lễ, chỉ là đồng nghiệp như chị Ls. Nguyễn Thị Chính cho biết. Mọi người đã chụp hình lưu niệm với Gs. Mai Văn Lễ và Trưởng Nam Ks. Mai Văn Dũng trước khi chào tạm biệt ra về, và hẹn gặp lại Thầy Lễ vào chiều Chủ Nhật tới (29-1-2012) trong buổi giới thiệu tác phẩm văn hóa, văn học “**Tinh Hoa Đất Mẹ**” của Ls. Nguyễn Thị Chính, nếu Trưởng Nam của Thầy có thể đưa Thầy đến dự được theo lời mời của Ban Tổ Chức là Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam và của chính tác giả là Ls. Nguyễn Thị Chính.

**Liên Hương**

*tường thuật từ Houston, Texas, Hoa Kỳ.*